
๑ 

 

รายงานการประชุมผู�บริหารหัวหน�าส�วนราชการ 
หัวหน�าฝ�ายในสังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

คร้ังที่ ๖/๒๕๖๐ 
วันศุกร�ที่ ๒ มิถุนายน  ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ  ห�องธรรมป0ญญา  ชั้น ๒ องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  
----------------------------------------------- 

ผู�มาประชุม 
  ๑.นายบรรเจิด  ภูสมศรี   รอง ป.อบจ. ปฏิบัติหน�าที่ นายก อบจ.ชร.   ประธานฯ 
  ๒.นางนุชนารถ  วดีศิริศักด์ิ  รองปลัดองค)การบริหารส*วนจังหวัด 
  ๓.นายสมชาต ิ  วัฒนากล�า  ผู�อํานวยการสาํนักการช*าง 
  ๔.นางอนงค)      เยาว)ธาน ี  ผู�อํานวยการกองคลัง 

๕.นางนภาภัณฑ)  ต*วนชะเอม  ผู�อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
  ๖.นางทัชชา      สามัคคีนิชย)  ผอ.กองป5องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๗.นายสมศักดิ์   ไชยชมภู   ผอ.กองกิจการสภา 
  ๘.นางศศิธร      ดวงใจประเสริฐ  ผอ.กองพัสดุและทรัพย)สิน 
  ๙.นายบุญสม    ฤกษ)อุดม   ผู�อํานวยการส*วนวิศวกรรมการก*อสร�าง  
  ๑๐.นางสาวไพรวรรณ)  อารีย)  หัวหน�าฝBายสรรหาและบรรจแุต*งตั้ง รก. ผอ.กจ. 
  ๑๑.นางสาวสุพิน  สมบูรณ)ชัย  หัวหน�าฝBายการเงิน 
  ๑๒.นางสาวสายสมร  ชื่นใจ  หัวหน�าฝBายกิจการสภาอบจ. 
  ๑๓.นางสาวอัมไพวรรณ  มณี  หัวหน�าฝBายบัญช ี
  ๑๔.นางสายใจ    ไปรเวท   หัวหน�าฝBายจัดเก็บรายได�  
  ๑๕.นายทรงวุฒิ   พุทธสิกุลชยั  หัวหน�าฝBายวินัยและส*งเสริมคุณธรรม 
  ๑๖.นางรัชนี       ชูบุบผา   หัวหน�าฝBายส*งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
  ๑๗.นางสาววรรณพัชร  จินดาขัด  หัวหน�าฝBายนโยบายและแผน         
  ๑๘.น.ส.บุญญาพร  นาคนิล  หัวหน�าฝBายตรวจติดตามและประเมินผล   
  ๑๙.นายอดิศร     กาจินา   หัวหน�าฝBายทะเบียนพัสดุฯ 
  ๒๐.นางาสาวชฎากาญจน)  สริุนทร)  หัวหน�าฝBายจัดหาพัสด ุ  
  ๒๑.นายไพรัช     โจลัตสาห)กุล  หัวหน�าฝBายก*อสร�างและซ*อมบํารุง  
  ๒๒.พ.จ.อ.ทวีป   เชี่ยวสุวรรณ  หัวหน�าฝBายป5องกันฯ 
  ๒๓.นางจิตรา     กาว ี   หัวหน�าฝBายประชุมสภาฯ  
  ๒๔.นางพัฒนา   สวยงาม   รองผู�อํานวยการ รร.อบจ.เชียงราย 
  ๒๕.นางนัทธยภรณ)   เจี่ยงเพ็ชร)  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
       รก.หัวหน�าฝBายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล�อม 
  ๒๖.นางสาวเรณู   เหมม่ัน   นักวิชาการศึกษาชาํนาญการ   
       รก.หัวหน�าฝBายส*งเสริมคุณภาพการศึกษา 
  ๒๗.นางปKทมา      สมประสงค)  นักวิชาการศึกษาชาํนาญการ 
       รก.หัวหน�าฝBายส*งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
  ๒๘.นางสาวศิริพร    สุขสวัสดิ์  นักวิชาการศึกษาชาํนาญการ 
       รก.หัวหน�าฝBายการศึกษาในระบบ   
  ๒๙.นางสาวพิมณพรรธน)   จนิดาขัด หัวหน�าฝBายบริหารงานท่ัวไป/ ผู�ช*วยเลขานุการ 



๒ 

 

ผู�ไม�มาประชุม 
  ๑.นายพิสษิฐพงษ)   ปKญญาอินทร)  หัวหน�าฝBายเคร่ืองจักรกล   (ติดราชการ) 
  ๒.นางสาวปราณปรียา  โพธิเลิศ  หัวหน�าฝBายงบประมาณ   (ติดราชการ) 
  ๓.นายประจวบ   สายเมืองนาย  หัวหน�าฝBายอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน) (ติดราชการ)
  ๔.นางเชิดทรง   ฤทธิ์จิตเพียร  หัวหน�าฝBายพัฒนาอาชพีฯ   (ติดราชการ) 
  ๕.นางสายสมร   ทิพย)โพธิ ์  หัวหน�าฝBายนิติการและการพาณิชย) (ติดราชการ) 
ผู�เข�าร�วมประชุม 
  ๑.น.ส.ธัญญพัทธ)   ศิจิตต)   นักจัดการทั่วไปชํานาญการ 
  ๒.นางบุษบาพร    โคแพร*   นักวิชาการศึกษาชาํนาญการ 
  ๓.นางรุ*งนภา       พัวนุกุลนนท)  นิติกรชํานาญการ 
  ๔.นายเอกสิทธิ์     สวัสนท ี  นักวิเคราะห)นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
  ๕.น.ส.ศุภิดา       เวียงเงิน  เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค)การบริหารส*วนจังหวัด ปฏิบัติหน�าที่นายกองค)การบริหารส*วน
จังหวัดเชียงราย เปOนประธานการประชุมผู�บริหารหัวหน�าส*วนราชการ หัวหน�าฝBายในสังกัดองค)การบริหารส*วนจังหวัด
เชียงราย 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ือง ประธานแจ�งให�ที่ประชมุทราบ 
ประธานฯ  สําหรับการประชุมวันนี้  เปOนการประชุมคณะผู�บริหาร หัวหน�าส*วนราชการ 

ผู�อํานวยการโรงเรียน ผู�อํานวยการกองทุกกอง หัวหน�าสํานักปลัดฯ ผอ.สํานักการช*าง                   
ผอ.สํานักการศึกษาฯ หัวหน�าฝBาย ของส*วนราชการ อบจ.เชียงราย ตลอดจนข�าราชการ ท่ีเข�า
ร* วมประชุมในวันนี้  เปOนการประชุมค ร้ัง ท่ี  ๖/๒๕๖๐ ซ่ึงระเบียบวาระการประชุม                  
มี ๕ ระเบียบวาระการประชุม ประธานแจ�งในท่ีประชุมทราบ  

๑.งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชฯ ซ่ึงมี
กําหนดถวายพระเพลิงวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีกิจกรรมท่ีสําคัญอยู* ๒ ส*วน คือ การถวาย
ดอกไม�จันทน) และการปลูกดอกดาวเรือง  รายละเอียดต*างๆ จะมีการประชุมวันที่ ๕ มิถุนายน 
๒๕๖๐ ได�มอบหมายให�สํานักปลัดฯ และสํานักการศึกษาฯ ได�เข�าร*วมประชุม รายละเอียดและ
ความคืบหน�าจะได�แจ�งรายละเอียดให�ทราบอีกคร้ัง 

๒.การกําจัดผักตบชวา สืบเนื่องจากการประชุมหัวหน�าส*วนราชการของจังหวัด                
ท่ีผ*านมา ปKญหาเก่ียวกับผักตบชวาเปOนนโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาลขณะนี้เกิดปKญหาข้ึนในแม*นํ้า 
ลําคลอง ทางจังหวัดได�ฝากเรื่องนี้มายังส*วนราชการท�องถ่ิน ซ่ึง อบจ.ก็ต�องรับผิดชอบในส*วนนี้
ได�เตรียมการโดยเฉพาะสํานักการช*าง  

๓.การดูแลความเรียบร�อยภายในบริเวณสํานักงาน อบจ.เชียงราย เห็นว*ายังไม*
เรียบร�อยในเรื่องของการทรุดตัวของดิน ฝากทาง พ.จ.อ.ทวีป ได�ตรวจสอบ และผ�าขาว-ดํา ที่ใช�
ประดับหน�าสํานักงาน สังเกตเห็นว*าสีเริ่มซีด ควรเปลี่ยนใหม*เพื่อความเหมาะสม 

๔.เรื่องความปลอดภัยกล�อง CCTV เน่ืองจากมีข*าวจากสื่อการสร�างความวุ*นวาย                
ในฐานะท่ีเปOนส*วนราชการควรจะให�มีการตรวจตรา และเครื่องดับเพลิงต*างๆ เพื่อให�เกิดความ
ปลอดภัย  



๓ 

 

๕.เรื่องของจอ LCD ที่อยู*ในสํานักงาน สังเกตเห็นจอมืด จึงขอให�ส*วนราชการ                  
ท่ีเก่ียวข�องได�ดําเนินการแก�ไข บริเวณศูนย) Discovery Center ได�ผ*านเปOนประจํา จะเห็นว*าจอ 
LCD ใช�การไม*ได� ขอให�ดําเนินการแก�ไขด�วย 

๖.เร่ืองงานนิติการ ได�หารือกับท*านรองนุชนารถ และฝBายนิติการที่เก่ียวข�องว*ายังมี
เร่ืองทางนิติการที่ค�างอยู*หลายเรื่อง ซ่ึงฝBายนิติการก็มีนิติกรหลายท*านและก็ได�แบ*งงานแล�ว                
ในส*วนของฝBายนิติการจะเปOนเร่ืองกฎหมายทั่วไป เรื่องของงานพาณิชย)ต*างๆ ส*วนของงาน
บุคคลที่ เ ก่ียวข�องกับกฎหมาย ก็ขอให�ฝBายวินัยเปOนผู�ดําเนินการ เพื่อให�งานในส*วนน้ีมี
ความก�าวหน�ายิ่งข้ึน 

 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ�านมา 
ประธานฯ   เปOนการรับรองประชุมคร้ังท่ี ๕ /๒๕๖๐ วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา 

๑๓.๓๐ น. ณ ห�องประชุมธรรมปKญญา ชั้น ๒  ในรายละเอียดของรายงานการประชุม
ขอให�พิจารณาจากโครงสร�างกรอบอัตรา ซ่ึงขณะนี้มีผู�รักษาราชการแทนตําแหน*ง               
ท่ีว*างอยู*  ควรนําโครงสร�างอัตรากําลังเปOนหลักในการจัดทํารายชื่อในรายงานการ
ประชุมที่ประชุมสําหรับรายงานการประชุมมี ๑๐ หน�า ขอให�ที่ประชุมได�ตรวจสอบ 
หากท*านเห็นว*ามีข�อความใดท่ีไม*ตรงขอให�แจ�งฝBายเลขา เพื่อจะดําเนินการแก�ไข                  
ให�ถูกต�อง 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ�านมา  
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ือง เสนอในที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ประธาน  ขอเชิญ ทางสํานักปลัดฯ (เชิญตัวแทนครับ) 
หน.พิมณพรรธน) (แทน หน.สป.)     เรียนท*านประธานฯ และผู�เข�าร*วมประชุมทุกท*าน เนื่องจากหัวหน�าสํานัก

ปลัดฯ ติดราชการท่ี จ.พิษณุโลก เพื่อรับนโยบายฯ ในส*วนของสํานักปลัดฯ มีเรื่องแจ�ง
ท่ีประชุมเพื่อทราบ  

   เร่ืองท่ี ๑ สรุปการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. สรุปคะแนน LPA  ทาง
สํานักปลัดฯได�แจกเอกสารให� ผอ.กอง และ หน.ฝBายแล�ว  

ด�านที่ ๑ ด�านบริหารการจัดการจาก ๑๐๐ คะแนน อบจ.ประเมินได� ๙๘ 
คะแนน คิดเปOน ๙๘%  

ด�านที่ ๒ ด�านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาคะแนนเต็ม ๒๑๕ อบจ.
ประเมินได� ๒๐๙ คะแนน คิดเปOน ๙๗.๒๑%  

ด�านที่ ๓ ด�านบริหารการเงินการคลัง คะแนนเต็ม ๑๙๐ อบจ.ประมินได� 
๑๖๙ คะแนน คิดเปOน ๘๘.๙๕%  

ด�านที่ ๔ ด�านบริการสาธารณะ คะแนนเต็ม ๒๑๕ คะแนน อบจ.ประเมินได� 
๑๙๘ คะแนน คิดเปOน ๙๒.๐๙%  

ด�านที่ ๕ ด�านธรรมาภิบาล เปOนด�านที่เพิ่มข้ึนจากปeที่แล�ว คะแนนเต็ม ๗๐ 
คะแนน อบจ.ประเมินได� ๗๐ คะแนน คิดเปOน ๑๐๐% 

รวมทั้ง ๕ ด�าน คิดเปOนร�อยละ ๙๔.๑๘% เม่ือเทียบกับปeท่ีผ*านมา ปe ๒๕๕๙ 
คิดเปOนร�อยละ ๙๑.๙๗% ปe ๒๕๖๐ คิดเปOนร�อยละ ๙๔.๑๘% เพิ่มข้ึน คิดเปOนร�อยละ 
๒.๒๑% ในส*วนของด�านท่ีได� ๐ คะแนน และ ๓ คะแนน ขอฝากท*าน ผอ.ทุกกอง           
ช*วยพิจารณาว*าจะสามารถปรับได�หรือไม* 



๔ 

 

เร่ืองท่ี ๒ การสรุปการจัดทําแผนประกาศใช�แผนประกาศปฏิบัติงานป5องกัน
การทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ขณะน้ีสํานักปลัดฯ ประกาศใช�เม่ือวันที่ ๓๐ พ.ค. 
๖๐ แล�ว และได�ดําเนินการจัดส*งข�อมูลทั้งหมดให�สํานักงาน ปปช.ไปเปOนที่เรียบร�อย
แล�ว  

เร่ืองท่ี ๓ รายงานความคืบหน�าการจัดตั้งศูนย)ยุติธรรมชุมชน อบจ.เชียงราย 
ขณะนี้ศูนย)ฯตั้งอยู*ชั้น ๓ ด�านข�างห�องนิติการ ดําเนินการจัดตั้งศูนย)โดยวิธีนําข�อมูล
จัดทําเวบไซต)ของศูนย)เรียบร�อยแล�ว  

ประธานฯ  สําหรับคะแนนประเมินเปOนที่น*าพึงพอใจ ส*วนราชการท่ียังไม*มีคะแนนขอให�
ดําเนินการแก�ไขด�วยครับ เชิญกองกิจการสภาฯ 

ผอ.กองกิจการสภาฯ  กองกิจการสภาฯ มีเรื่องแจ�งให�ท่ีประชุมทราบทั้งหมด ๔ เร่ือง 
  เร่ืองท่ี ๑ เปOนเร่ืองท่ีเคยได�ประชุมหัวหน�าส*วนราชการมาแล�ว คือโครงการ

สร�างความรู�ความเข�าใจ อบจ. ของ สจ.ท่ีเคยเข�าร*วมประชุม อบจ.ได�ดําเนินการไปแล�ว 
ซ่ึงครั้งนั้นมีปKญหาเรื่องค*าใช�จ*ายที่ไม*เพียงพอ และต�องหางบมาเพิ่มเติม แต*โครงการนี้
ก็ได�ดําเนินการเปOนไปอย*างเรียบร�อย และจะรายงานให�ท*านนายกฯ ทราบในโอกาส
ต*อไป  

  เ ร่ืองที่  ๒ โครงการสร�างความปรองดองสมานฉันท) ในชุมชน จัด ข้ึน                      
ท่ี อ.แม*สรวย โครงการน้ีเปOนโครงการท่ีตั้งไว�และได�รับคําชมเชย เน่ืองจากว*า
เหตุการณ)ในปKจจุบันน้ีเปOนการระวังภัย โครงการนี้จึงได�รับความสนใจจากชาวบ�าน
และได�รับคําชมเชยจากตํารวจบ�าน 

  เร่ืองท่ี ๓ เปOนเร่ืองเก่ียวกับการประชุมสภา คาดว*าจะมีการเปgดสภาเร็วๆนี้ 
เนื่องจากมีหลายญัตติที่ต�องส*งเข�าท่ีประชุมสภา จึงขอฝากทุกกองเก่ียวกับการส*งญัตติ
เพื่อจะได�ให�เจ�าหน�าท่ีกองกิจการสภาฯได�บรรจุเรื่องเข�าสภาฯต*อไป 

  เร่ืองที่ ๔ ขอฝากเก่ียวกับการระมัดระวังข�อกฎหมายเก่ียวกับสภา การทํา
ญัตติ ขอฝากไปยังสํานักปลัดฯ ด�วยทางจังหวัดได�ทําหนังสือมา ๒ เรื่อง หนังสือเข�า
สภาฯ ใช�มาตรา ๗๙ กท.๔๐ (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ นายกฯ และรอง
นายกฯ)  และหนังสือเข�าท่ีนายกฯ ใช�มาตรา ๗๗ ผู�ว*ามีอํานาจสอบสวนการปฏิบัติ
ราชการของข�าราชการ  

ประธานฯ  ขอทําความเข�าใจเรื่องที่มีสมาชิกท*านหน่ึงได�ไปร�องเรียนทางเฟสบุiก เก่ียวกับ
ความล*าช�าของสวัสดิการท่ีเก่ียวข�องกับภารกิจ อบจ. และได�หารือพูดคุยกับทาง
สมาชิกและไม*ได�เปOนเร่ืองของการเมืองแต*อย*างใดกรณีท่ีทางจังหวัดได�มีหนังสือแจ�งมา
น้ัน โดยใช�มาตรา ๗๙ และ มาตรา ๗๗ กํากับดูแล ได�ให�ดําเนินการสอบข�อเท็จจริง 
และให�ได�ข�อเท็จจริงในเรื่องน้ัน ไม*อยากให�เปOนประเด็นทางการเมืองหรืออย*างอ่ืน 
กระผมจึงได�สอบถามทางสมาชิกแล�วไม*ได�มีเจตนาอย*างอ่ืน ข�อเท็จจริงแล�วคือความ
ล*าช�าของการทํางาน และได�มีการเข�าไปติดต*อกับผู�รับผิดชอบแล�ว แต*ยังไม*ได�รับการ
ตอบกลับแต*อย*างใด เพราะที่ผ*านมาก็บางประเด็นร�ายแรงกว*านี้ ทางท*านผู�ว*าราชการ
จังหวัด อาจจะไม*เข�าใจประเด็นนี้ในส*วนของท�องถ่ิน เพราะบางคร้ังต�องมองว*าทุกคน
เปOนเจ�าหน�าที่ของรัฐในการกระทําสิ่งใดอาจจะมีผลกระทบต*อภาพรวมจังหวัด  และ
อาจจะมีผลระดับต*อไป อาจจะมีหลายแห*งซ่ึงคร้ังก*อนที่มีการประท�วง และเกิดมี
กระแสเปOนข* า วตามมา และผลที่ ไม* ดีต* อทางผู� ว* า ราชการจั งหวั ด   ฉะนั้ น                        
ต�องดําเนินการตามข�อเท็จจริง ข�อกฎหมาย และอยู*ในกรอบอํานาจหน�าท่ี เร่ืองของ
การใช�ถ�อยคําขอให�ตระหนักด�วยครับ 



๕ 

 

ประธานฯ  เชิญกองแผนและงบประมาณครับ 
ผอ.กองแผนฯ  สําหรับช*วงน้ี กองแผนฯ จะมีภารกิจหลักๆ อยู* ๒ ภารกิจ คือ  

๑. การเพิ่มแผนพัฒนา ๔ ปe ซ่ึงได�หารือกันแล�วหากมีการแก�ไขเพิ่มเติม เร่ือง
ของตัวชี้วัด LPA ที่ยังไม*รองรับ ให�จัดส*งภายในวันนี้ ทางฝBายนโยบายและแผน ก็จะได�
เร*งดําเนินการเตรียมร*างแผนเพื่อประชุมอยู* ๓ คณะด�วยกัน คือ ๑. คณะสนับสนุนการ
จัดทําแผน ๒.คณะพัฒนาองค)การบริหารส*วนจังหวัดเชียงราย ๓.ประชาคมท�องถ่ิน
ระดับจังหวัด ซ่ึงจะมีประมาณ ๓๐๐ กว*าท*าน ขอฝากในการจัดทําแผนให�คลอบคลุม
เพื่อจะได�ไม*ต�องมีการแก�ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม 

  ๒.การจัดทําร*างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ*ายประจําปeงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ได�หารือกันแล�วแต*งบประมาณยังไม*ลงตัว ซ่ึงอยู*ระหว*างการนําเสนอผู�บริหารพิจารณา 

ประธานฯ  ในเร่ืองการจัดทําร*างข�อบัญญัติ ต�องพิจารณาถึงเหตุผลและความจําเปOนด�วย
รวมไปถึงความโปร*งใสด�วย ต�องอยู*บนพื้นฐานข�อเท็จจริง เชิญสํานักการศึกษาฯ 

น.ส.ศิริพร (แทน ผอ.สน.กศว.)  สําหรับสํานักการศึกษาฯ จะขอแจ�งโครงการที่จะดําเนินการในเดือนมิถุนายน 
มีอยู*ด�วยกัน ๒ โครงการ คือ ๑.โครงการอบรมพระสังฆาธิการระดับเจ�าอาวาสทุกวัด
ในจังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๒.โครงการอบรมฟklนฟูและสืบสาน
ภาษาล�านนา ระหว*างวันที่ ๑๙-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู*ระหว*างขออนุมัติ
ดําเนินการ  

นางพัฒนา (รอง ผอ.รร.อบจ.)  ขณะนี้ทาง รร.อบจ.เชียงราย เปgดภาคเรียนได� ๒ สัปดาห) บางกิจกรรมยัง
ไม*ได�เริ่มดําเนินการ มี ๑ กิจกรรมซ่ึงได�ปฏิบัติในสัปดาห)แรกคือ กิจกรรมให�ความรัก
ก*อนให�ความรู�ซึ่งจัดกับนักเรียนทุกคน ขณะนี้ภายใน รร.อบจ.ชร. ได�มีการปรับเปลี่ยน
งาน ซ่ึงได�ดําเนินการอยู*ค*ะ ขอบคุณค*ะ 

ประธานฯ  เชิญทางกองการเจ�าหน�าที่ 
 หน.ไพรวรรณ) (รก.ผอ.กจ.)  กองการเจ�าหน�าท่ีมีเรื่องแจ�งเพื่อทราบ ๓ เรื่อง คือ  

๑.การมอบนโยบายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล โดยนายวันชัย  จันทร)พร 
ผู�อํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส*วนท�องถ่ิน ในวันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๐    
ท่ีผ*านมา โดยกรมส*งเสริมการปกครองส*วนท�องถ่ินขอเลื่อนไปไม*มีกําหนด 

๒.การวิเคราะห)อัตรากําลังเพื่อจัดทําแผนอัตรากําลังในรอบระยะปe ๒๕๖๑ –
๒๕๖๓ กองการเจ�าหน�าที่ได�ประสานแต*ละกองให�วิเคราะห)อัตรากําลัง และส*งมา               
ให�กองการเจ�าหน�าที่ ขณะนี้ยังส*งมาไม*ครบ ขอฝากให� ผอ.สํานัก , ผอ.กอง แจ�งเร*งรัด
ให�ด�วยค*ะ โดยการขอให�วิเคราะห)อัตรากําลังให�ครอบคลุมตามภารกิจ เนื่องจากการ
กําหนดตําแหน*งเพิ่มไม*สอดคล�องกับแบบประเมิน 

๓.ความคืบหน�าการดําเนินการโครงการเชิดชูเกียรติข�าราชการ  และ     
พนักงานจ�าง  ขอให�หัวหน�าฝBายส*งเสริมวินัยและคุณธรรมชี้แจงค*ะ 

หน.ทรงวุฒิ  สําหรับโครงการเชิดชูเกียรติข�าราชการ และพนักงานจ�าง ในการคัดเลือก
ข�าราชการและพนักงานจ�างดีเด*นประจําปe ๒๕๖๐ ได�ผ*านมาแล�ว ๘ เดือน ตามที่
ประชุ มคณะกรรมการ คัด เลื อกฯ  กําหนดก ลุ* มข� า ร าชการไ ว�  ๖  กลุ* ม  คือ                       
๑.กลุ*มอํานวยการต�นข้ึนไป ๒.กลุ*มวิชาการ มีประมาณ ๘๑ ท*าน มีบุคคลได�รับรางวัล 
๒ ท*าน กลุ*มที่ ๓.ข�าราชการประเภทท่ัวไป มี ๗๕ ท*าน จะได�รับรางวัล ๒ ท*านเช*นกัน 
กลุ*มที่ ๔.บุคลากรทางการศึกษา ข�าราชการ ๑ รางวัล ครูอัตราจ�าง ๑ รางวัล กลุ*มที่ 
๕.ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�างตามภารกิจ มีบุคลากรประมาณ ๑๕๐ กว*าท*าน             
มีการมอบรางวัล ๓ รางวัล กลุ*มที่ ๖ กลุ*มคนงานทั่วไป มีจํานวน ๖๐ กว*าท*าน                



๖ 

 

ได�รับรางวัล ๑ ท*าน ขณะน้ีผ*านระยะเวลามา ๘ เดือนแล�ว ในวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๐ จะได�แจ�งให�ทุกส*วนราชการได�เสนอรายชื่อเข�ามา ได�แต*งตั้งคณะกรรมการชุด
ใหญ*เปOนคณะกรรมการพิจารณา รวมถึงคณะอนุกรรมการชุดเล็กกลั่นกรองก*อนเสนอ
คณะกรรมการชุดใหญ* ช*วงใกล�เดือนสิงหาคม จะจัดส*งบันทึกข�อความไปยังทุกกองอีก
คร้ังพร�อมกับแบบเสนอชื่อ มีเร่ืองแจ�งให�ทราบเพียงเท*านี้ครับ 

ประธานฯ  เร่ืองของอัตรากําลัง หากมีความจําเปOนขอให�เกลี่ยอัตรากําลัง เม่ือพิจารณา
งานกับคน ขอให�ถือเปOนนโยบายด�วยครับ ขอเชิญกองคลังครับ 

ผอ.กองคลัง  กองคลังขอแจ�งสถานการณ)คลัง จัดเก็บตั้งแต* ๑ ต.ค.๕๙ – ๓๑ พ.ค.๖๐ 
ประมาณการรายรับตั้งไว� ๙๒๘ ล�าน รับจริง ๗๐๗,๒๙๕,๗๕๙ บาท ยังขาดอีก ๒๒๐ 
ล�านบาท รับจริงได� ๗๖.๒๒ % จ*ายจริง ๖๐.๑๐% ท่ีจ*ายได�น�อยที่สุดเปOนหมวด                
ค*าครุภัณฑ) จึงขอให�เร*งรัดการเบิกจ*าย ซ่ึงข�อน้ีจะตรงกับ LPA ๑ ข�อ เก่ียวกับการเบิก
จ*ายเงินต�องได� ๙๖% ข้ึนไป ปeที่ผ*านมาได� ๙๒.๗๗ % ซ่ึงจะเก่ียวโยงไปถึงเรื่องการ              
กันเงิน ถ�ากันเงินไม*เกินร�อยละ ๑๐ จะได� ๕ คะแนน แต*ได� ๘.๑๕ จึงได� ๑ คะแนน 
ข�อนี้จะได� ๐ เกือบทุกปe สําหรับโครงการเบิกตัดปeกรณีไม*ได�ก*อหนี้ผูกพันคงค�าง                       
๕ โครงการ ๑๔ ล�าน เบิกตัดปeก*อหนี้ผูกพัน ๑๘ โครงการ ๓๘ ล�าน ขอให�เร*งรัดการ
เบิกจ*ายด�วยค*ะ 

ประธานฯ  เชิญกองป5องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ผอ.กองป5องกันฯ  ในส*วนของกองป5องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในรอบเดือนท่ีผ*านมาได�มีการ

ฝnกอบรมโครงการฝnกอบรมกลุ*มสตรีเรื่อง อัคคีภัยและการใช�แกiสหุงต�มในครัวเรือน 
เม่ือวันท่ี ๒๖ พ.ค. ๖๐ ณ หอประชุมเทศบาลตําบลศรีดอนชัย อ.เชียงของ มีผู�เข�าร*วม 
๒๕๙ คน โดยมีท*าน ผอ.สํานักการช*าง เปOนประธานในพิธีเปgด ซ่ึงได�รับความชื่นชม
เปOนอย*างดี  

  เร่ืองของการแต*งตั้งคณะทํางานการดําเนินงานระบบการแพทย)ฉุกเฉินของ 
อบจ.เชียงราย ซ่ึงมีคําสั่งแต*งตั้งไว�การศึกษาความเปOนไปได�การดําเนินการระบบ EMS 
ได�รับเกียรติจากท*าน ผอ.สมชาติ วัฒนากล�า เปOนประธานคณะทํางานท้ังหมด และมี
การประชุมคร้ังแรกวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ส*วนรายละเอียดจะแจ�งให�ทราบโอกาส
ต*อไปค*ะ  

ประธานฯ  เชิญกองพัสดุและทรัพย)สิน 
ผอ.กองพัสดุฯ  ขอรายงานผลการดําเนินงานของกองพัสดุฯ ในส*วนที่ของกันเงินไว�ปe ๒๕๕๘

และปe ๒๕๕๙ ในปe ๒๕๕๘ ไม*สามารถดําเนินโครงการได� ๒ โครงการ เนื่องจากมี
ปKญหาเรื่องพื้นที่ คาดว*าน*าจะได�ยกเลิกโครงการ ส*วนอาคารจําหน*ายผลิตภัณฑ)
ท�องถ่ินน้ันอยู*ในระหว*าง e-Auction ในส*วนก*อหนี้ผูกพันปe ๒๕๕๙ ท่ีไม*สามารถ
ดําเนินการได� ๒ โครงการ เนื่องจากไม*ได�รับการอนุญาตจากเจ�าของพื้นที่ นอกน้ัน             
อยู* ในระหว*างดําเนินการทําสัญญา ส*วนโครงสร�างเก่ียวกับโครงการแหล*งน้ํา
ดําเนินการจัดหาเรียบร�อยทําการเบิกจ*ายแล�ว ค�างบริการการทําสัญญา ๑ โครงการ 
อยู*ระหว*างการเบิกจ*าย สําหรับปeงบประมาณ ๒๕๖๐ เร*งดําเนินการประมาณเดือน 
มี.ค. – เม.ย. ๖๐ จากการจ*ายขาดเงินสะสม ได�ประสานสํานักช*างดําเนินการในการ
ประชุมคร้ังที่ผ*านมาจะมีการกําหนดราคากลางแล�วเสร็จเดือน มีนาคม ซ่ึงการ
ดําเนินการนั้นได�ดําเนินการมาตามลําดับ และได�ดําเนินการจัดหาไปแล�วท้ังหมด ๕๙ 
โครงการ ยังค�างราคากลาง ๔๒ โครงการ ซ่ึงอยู*ในความรับผิดชอบของส*วนความ
รับผิดชอบวิศวกรรม ๒๙ โครงการ ส*วนท่ีเหลืออยู*ท่ีฝBายก*อสร�าง ซ่ึงในการดําเนินการ



๗ 

 

ปeงบประมาณ ๒๕๕๙ ก็มีปKญหาอุปสรรคหลายเร่ือง การดําเนินการจึงเกิดความล*าช�า
แต*ได�มีการสรุปในเรื่องของการดําเนินการเรียบร�อยแล�ว ในส*วนของเร่ืองการ
ดําเนินการจ*ายขาดเงินสะสมปeงบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๑๐๑ โครงการ ขณะนี้ค�าง
อยู* ๕ โครงการ มีปKญหาเร่ืองพื้นที่ สถานที่ดําเนินการซ่ึงต�องขออนุญาตดําเนินงาน
ของหน*วยงานอ่ืน ส*วนของเงินสะสมปeงบประมาณ ๒๕๖๐ จํานวน ๙ โครงการ                 
ได�ดําเนินการไปแล�ว ๘ โครงการ ค�าง ๑ โครงการ เปOนโครงการท่ีรอรับเงินอุดหนุน
จากกรม ในส*วนของฝBายทรัพย)สินเชิญทางหัวหน�าฝBายได�ชี้แจงค*ะ 

หน.อดิศร  เรียนท*านประธานฯ และผู�เข�าร*วมประชุมทุกท*าน ในส*วนของฝBายทรัพย)สิน
อยู*ในช*วงการดําเนินการปรับปรุงทรัพย)สินให�เปOนปKจจุบัน ซ่ึงมีอยู*ท้ังสิ้น ๑,๐๐๐                 
กว*าล�าน สําหรับงบทรัพย)สินของ อบจ.เชียงราย ในช*วงที่ผ*านมาได�มีการจําหน*วย
ทรัพย)สินในรูปแบบของการโอน เปOนครุภัณฑ)และสิ่งก*อสร�าง เช*น รถแมiคโคร ของ
สํานักการช*าง ให�กับทางเทศบาลแม*สรวย  รถหกล�อ ของสํานักการช*างเช*นกัน                  
ซ่ึงทางเทศบาลเวียงพางคํา อ.แม*สาย ได�มีการยืมใช�มาตลอดและส*งคืน แต*ก็ได�ขอโอน
ไปเปOนที่เรียบร�อยแล�ว และบ�านพัก อบจ.เชียงราย เดิมอยู*ในส*วนของอําเภอ                  
อยู*ที่ อ.เชียงของ ได�ดําเนินการตรวจสอบข�อเท็จจริงของคณะกรรมการขณะน้ีอยู*ใน
ระหว*างการดําเนินการโอนให�กับอําเภอเชียงของ  และเสาไฟที่อยู*ในศาลสมเด็จ
นเรศวรอําเภอแม*สรวย ซ่ึงได�รับการร้ือถอนจากกองทัพภาคท่ี ๓ และนําไปเก็บไว�ที่ 
อบต.แม*พริก  มีสภาพที่ชํารุดเสียหายกอปรกับ อบต.แม*พริก มีความต�องการที่ใช�
เนื่องจากต�องสร�างสํานักงานใหม* จึงขอรับโอนจาก อบจ.เชียงราย และผ*านการสอบ
ข�อเท็จจริงแล�วจึงได�ดําเนินการโอน 

  ส*วนอีกประเด็นคือ องค)การบริหารส*วนจังหวัดเชียงราย มีทรัพย)สินอยู*ใน
พื้นท่ี อบต.ดอยฮาง บ�านฮ*องอ�อ เปOนอาคารเอนกประสงค)และห�องสุขาได�ดําเนินการ
ก*อสร�าง เม่ือปe ๒๕๔๖ และติดกับการก*อสร�างของแขวงทางหลวงสายบายพาส                    
ฝKtงตะวันตก ซ่ึงที่ผ*านมา อบจ.เชียงราย ได�ประสานกับทาง เทศบาลตําบลดอยฮาง 
และแขวงทางหลวงชนบทได� มี กา ร เวน คืนและ ได� รับค* า เ วน คืนประมาณ                          
๗  แสนกว*าบาท ซ่ึงได�นําเข�าเปOนรายได�ของ อบจ.เชียงราย เปOนท่ีเรียบร�อยแล�ว 
ขณะน้ี  ได�ผ*านการพิจารณาการตีราคาของทรัพย)สินท่ีถูกร้ือถอน (ทรัพย)สินจริง
ประมาณ ๒ แสนกว*าบาท ทางแขวงเวนคืนให� ๗ แสนกว*าบาท) ในส*วนของฝBาย
ทรัพย)สินขอรายงานพียงเท*าน้ีครับ 

ประธานฯ  ขอสอบถามอาคารหอประชุม ที่ยังค�างตามอําเภอไหนบ�าง 
หน.อดิศร  ยังค�างอยู* อ.เวียงแก*น อ.เวียงปBาเป5า จะขอรายงานรายละเอียดอีกครั้ง 
ประธานฯ  ในส*วนของอําเภอเวียงปBาเป5า เพิ่งได�รับการซ*อมแซม ควรจะโอนให�ทาง

อําเภอเวียงปBาเป5าได�ดูแลในส*วนนี้ไป 
หน.อดิศร  จะดําเนินการทุกอําเภอ ในส*วนของทรัพย)สินส*วนน้ี 
ประธานฯ  เชิญสํานักการช*าง  
ผอ.สํานักการช*าง  ขอสอบถามกองพัสดุฯ จากการตรวจงานหลายคร้ัง ท่ีดินของ อบจ.เชียงราย 

เช*น ที่หนองแรด มีหลายไร* ซ่ึงเปOนท่ีเปล*าและที่นาด�วย มีจํานวนมากหรือไม*                   
ในความเห็นคิดว*าน*าจะทําเปOนประโยชน) เพราะเปOนพื้นที่ว*างเปล*า 

 
 



๘ 

 

ประธานฯ  อบจ.เชียงราย มีที่ดินที่ อ.เทิง เคยทําเร่ือง*ให�เช*าไร*ละ ๑ บาท/ปe ซ่ึงมีพื้นที่
เปOนจํานวนมาก 

หน.ไพรวรรณ) (รก.ผอ.กจ.)  จําไม*ได�ว*ามีจํานวนก่ีไร* แต*ได�ดําเนินการออกโฉนด ๒ ใบ มีร*องน้ําตรงกลาง 
ซ่ึงขณะนี้เปOนหมู*บ�าน ได�ใช�พื้นท่ีทํานา 

ประธานฯ  ท่ีดินดังกล*าว เปOนของ อบจ.เชียงราย ให�รีบดําเนินการแสดงเปOนเจ�าของเพื่อ
ป5องกันไม*ให�เกิดการบุกรุก อาจจะปKกป5าย หรือป5ายเตือน ว*าจะใช�ประโยชน)อะไร 

หน.อดิศร  มีโฉนดอยู*ที่ฝBายทรัพย)สิน เปOนพื้นท่ีหนองแรด 
ผอ.สํานักการช*าง  อีกประเด็นเก่ียวกับงบประมาณที่ค�าง ช*วงปeงบประมาณ ๒๕๖๐ จะมี

งบประมาณสะสมจํานวนมาก โดยเฉพาะปe ๒๕๕๙ มีประมาณ ๖๐-๗๐ โครงการ และ
ปe ๒๕๖๐ มี ๙ โครงการ เปOนโครงการใหญ* ซ่ึงรอเงินจากรมด�วย มีโครงการจํานวน
มาก การทําโครงการแต*ละโครงการบางคร้ังวงเงินน�อยแต*ต�องทําอย*างละเอียด เช*น 
งานทําแหล*งน้ํา จะต�องมีโปรไฟล) ทุกงาน ต�องอาศัยความละเอียด รอบคอบ เพื่อ
คุณภาพของงาน  

  ขอหารือเร่ืองจอ LED ณ ขณะน้ีจอตกรุ*นและได�ให�ช*างดําเนินการซ*อมหลาย
คร้ังแล�ว ถ�าจะซ*อมไม*คุ�ม ภาพไม*ชัด จะขอหารือว*าควรจะดําเนินการซ้ือรุ*นใหม*หรือไม* 

ผอ.กองพัสดุฯ  กรณีจอ LED ชํารุด หากจะดําเนินการซ*อม และไม*คุ�มค*า ควรจะรายงาน
ความชํารุดมา และตั้งข�อเท็จจริงเก่ียวกับครุภัณฑ)ท่ีชํารุด การดําเนินการซ*อมไม*คุ�มค*า 
หรือการการจําหน*าย เพื่อซ้ือจอใหม*มาทดแทน ตามระเบียบพัสดุฯ ขณะน้ีได�ประสาน
ทางช*างมาซ*อมก*อน 

ผอ.กองคลัง  ขออนุญาตค*ะ ขณะน้ีได�จ�างดูแลเปOนงวด ตามข�อเท็จจริงแล�วต�องดูแลให�
ตลอดการใช�งาน 

ผอ.กองพัสดุ  การดูแลน้ันเปOนการดูแลตามปกติ แต*เม่ือมีความผิดปกติเกิดข้ึนช*างได�มีการ
แจ�งควรเปลี่ยนจอเพื่อความปลอดภัย จึงให�ทางช*างได�ทําการเสนอราคามา 

ประธานฯ  ควรจะรีบดําเนินการเปลี่ยนโดยด*วน เพื่อป5องกันไม*ให�เกิดอันตราย ขอฝาก
เร่ืองโรงจอดรถฉนวนกันความร�อน จะสามารถซ*อมแซมได�หรือไม* ซ่ึงสังเกตแล�วดูไม*
เรียบร�อย ถ�าซ*อมได�ควรดําเนินการซ*อมให�เรียบร�อย หรือเอาออก ขอฝากผู�ที่เก่ียวข�อง
ด�วย  ขอเชิญกองส*งเสริมฯครับ 

นางนัทธยภรณ) (แทน ผอ.กองส�งเสริมฯ)   ในส*วนของงานสับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่และของดีเมืองเชียงราย ทาง หน.
เชิดทรง รับผิดชอบส*วนนี้  และจะเข�าร*วมการประชุม แต*ติดภารกิจในพื้นท่ี ต.หงาว 
อ.เทิง ไม*สามารถร*วมประชุมได� จึงไม*สามารถรายงานรายละเอียดในส*วนนี้ได�ค*ะ                
แต*จะขอรายงานในส*วนท่ีเก่ียวข�องในงานของฝBายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล�อม ในห�วง
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ จะมีงานอบรมพื้นท่ี ๑๘ นวัตกรรมต�นแบบ ๑๘ อําเภอ เปOน
แนวของเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปKญญาท�องถ่ิน ๑๘ อําเภอ ขอรายงานเพียงเท*านี้ค*ะ 
เนื่องจากท*าน ผอ.ติดราชการ 

ประธานฯ  เปOนการรายงานครบทุกส*วนราชการแล�ว ในวาระเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
  



๙ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ประธานฯ    เชิญกองการเจ�าหน�าท่ี ครับ  
หน.ไพรวรรณ) (รก.ผอ.กจ.)  กองการเจ�าหน�าท่ีมีเรื่องเสนอพิจารณา ๒ เร่ือง คือ  

๑.การนําข�อตกลงการปฏิบัติราชการมาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติราชการ จะ
เก่ียวข�องกับการประเมิน LPA ด�านท่ี ๑ การบริหารจัดการ หมวด ๖ การประเมินผล
การปฏิบัติงานข�อ ๖.๑  

๒.การทําแผนจัดการความรู� จะเก่ียวข�องกับแบบประเมิน LPA ด�านท่ี ๒ การ
บริหารงานบุคคลและกิจการสภา หมวด ๔ การบริหารทรัพยากรบุคคล ข�อ ๔ 
รายละเอียดจะให�หัวหน�าฝBายส*งเสริมและพัฒนาบุคลากรนําเรียนท่ีประชุมค*ะ 

หน.รัชนี  จากหลายๆ ท*านที่ได�พูดถึงเร่ือง LPA มาตลอด จึงได�ศึกษาประวัติความ
เปOนมาว*ามาจาก Core team  และได�ศึกษารายงานจากกรมส*งเสริมฯ ได�สรุปว*า มี
ความมุ*งหมายให� อปท.รับรู�สถานะของตนเองเก่ียวกับจุดอ*อนจุดแข็ง ว*าจะดําเนินการ
อย*างไร มีแนวทางแก�ไขอย*างไร และรับรู�สถานะของ อปท.อ่ืน เพื่อให�เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู�ซ่ึงกันและกัน เพื่อจะนําไปสู*การพัฒนาองค)กรให�มีการจัดบริการ
สาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพและทําให�ประชาชนเกิดความพึงพอใจ เปOนแนวทางที่กรม
ได�กล*าวไว�ในรายงาน แต*ในความคิดเห็นส*วนตัวเห็นว*าเปOนการวางแนวทางนโยบาย
การปฏิบัติงานไว�แล�ว และจะมีตัวชี้วัดตามมา  ในปeนี้ในส*วนของด�านบุคคลก็ได�มี
ตัวชี้วัดเพิ่มมาหลายข�อ ซ่ึงเปOนงานใหม* เช*น การลงฐานข�อมูลบุคลากรแห*งชาติ เร่ิมมี
ตัวชี้วัดเข�ามา  ส*วนเร่ืองการปฏิบัติราชการตามที่ได�มีแบบประเมินมาใหม* ก็ได�นํามา
ลงในแบบประเมิน LPA ด�วยเหมือนกัน ตามท่ี หน.ไพรวรรณ) นําเรียนเบื้องต�น ว*าจะ
วัดการนําข�อตกลงการปฏิบัติราชการมาคิดกับผลการปฏิบัติราชการประจําปe จะทํา
อย*างไรให�ตรวจสอบได� จึงขอเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา และข�อมูลเดิมจากท่ีมีอยู*
จะขอนําเสนอว*าจากตัวชี้วัดเดิมมีข�อมูลเก่ียวกับเรื่องแผนอัตรากําลังบ�างหรือไม* ซ่ึง
การจัดทําแผนอัตรากําลังมีการเก็บสถิติปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแต*ละกอง จึงได�ให�แต*ละ
กองทํารายงานประจําปeอยู*แล�ว แล�วนํามาลงในส*วนนี้ได�หรือไม* ในผลการปฏิบัติ
ราชการประจําปeของแต*ละกอง คือ การนําข�อตกลงของ ผอ.กอง , หน.ฝBาย ซ่ึงถือว*า
เปOนการรวบรวมของบุคลากรในกองมาเรียบร�อยแล�ว และนําข�อมูลมาลงในผลการ
ปฏิบัติราชการประจําปe ว*ามีรายละเอียดข�อตกลงอะไร แล�วผลที่ออกมาเปOนอย*างไร 
เพื่อที่จะได�มีรายงานประจําได�ตรวจสอบ ขอนําเสนอเพื่อพิจารณาขอความคิดเห็นจาก
ทุกท*านค*ะ 

ประธานฯ  ให�มองถึงผลสัมฤทธิ์ตอบโจทย)หรือไม*  
หน.รัชนี  เกณฑ)การประเมิน กําหนดให�มีการจัดทําข�อตกลงครบทุกส*วนราชการใน

สังกัด และมีการปฏิบัติตามข�อตกลงโดยอาจนําข�อตกลงโดยการปฏิบัติราชการมา
เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติราชการประจําปe 

ประธานฯ  เห็นควรให�มีการจัดทําตามข�อตกลงน้ันได� 
หน.รัชนี  สรุป ให�แต*และกองรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปeของแต*ละส*วน

ราชการ ให�นําข�อตกลงของ ผอ.กอง , ผอ.สํานัก , หน.ฝBาย เปOนหลัก เลือกงานหัวข�อ        
ท่ีสําคัญ เก่ียวกับข�อตกลง เป5าหมาย และผลท่ีได� นํามาใช�เปOนข�อมูล 

 
 



๑๐ 

 

รองฯ นุชนารถ  ขณะที่ทําข�อตกลงของ ผอ. จะต�องมีความชัดเจน เก่ียวกับยุทธศาสตร)และ
ภาระหน�าที่ท่ีได�รับมอบหมาย 

หน.รัชนี  สามารถนําข�อตกลงน้ันมาลงข�อมูลได�เลย อาจจะนําข�อมูลที่สําคัญมาลง 
เพราะจะต�องมีการตรวจประเมินอยู*แล�ว 

ประธานฯ  การเขียนข�อมูลเสนอนั้น จะมีท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ และควรจะมีการ
บรรยายเพิ่มมากข้ึน 

หน.รัชนี  ขอสรุป ในท่ีประชุมเห็นชอบนําไปลงข�อมูลของการปฏิบัติราชการประจําปe 
  เร่ืองท่ี ๒ จะขอแยกออกจากรายงานการประชุมหัวหน�าส*วนราชการ เพราะ

จะเปOนการประชุมของคณะทํางานการจัดการองค)ความรู�ในองค)กร (KM) 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  และเห็นชอบดําเนินการตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕   เร่ืองอ่ืนๆ 

หน.พิมณพรรธน)  ขอนําเรียนเพิ่มเติมเก่ียวกับการตรวจประเมิน LPA เน่ืองจากได�รับหนังสือ
แจ�งจากจังหวัด ในส*วนของแผนการดําเนินงานตรวจ LPA ของ อบจ.เชียงราย ซ่ึงจะ
เข�าตรวจวันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๐ จากเดิมวันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๐ ตามท่ีได�แจ�งที่ประชุมครั้งก*อน 
ขณะนี้ได�เตรียมความพร�อมเก่ียวกับเอกสารแล�ว ในส*วนของคะแนนที่ได� ๐ คะแนน 
อาจจะปรับข้ึนได�อีก เพราะยังมีเวลาในเร่ืองการจัดเตรียมเอกสาร ส*วนของหัวหน�า
ท่ีมาตรวจประเมินเปOนชุด หัวหน�าวิรัช เปOนหัวหน�าคณะทํางาน  

พ.จ.อ.ทวีป  เร่ืองท่ี ๑ เก่ียวกับเวรยาม ได� รับแจ�งจากเจ�าหน�า ท่ี ร.ป.ภ. ว*าภายใน
สํานักงาน อบจ.ลืมปgดประตู แอร) และหน�าต*าง ซ่ึงได�รับรายงานประมาณเวลา 
๒๑.๐๐ น. ขอฝากท*าน ผอ.กอง , ผอ.สํานัก. , หัวหน�าฝBาย กําชับแต*ละกองให�มีการ
ตรวจตรา ก*อนกลับบ�าน 

  เรื่องที่ ๒ เก่ียวกับขยะบริเวณที่นําไปทิ้ง ซ่ึงมีถึงขยะจํานวน ๑๓ ใบ และขยะ
ส*วนมากจะมาจากข�างนอก จะขอหารือในที่ประชุมว*าควรจะนําถึงขยะมาไว�ภายใน
บริเวณ อบจ.เชียงราย ได�หรือไม* บริเวณประตู ๓ เพราะถ�าไม*ปรับการนําถังขยะมาไว�
ในบริเวณ อบจ.แล�วปริมาณขยะจะมีปริมาณมากข้ึนเร่ือยๆ  

ประธานฯ  ให�รีบดําเนินการ แก�ไขปKญหาดังกล*าว 
ปAดประชุมเวลา  ๑๑.๐๐น. 
 
 
 
    
 
 
 
 
       



๑๑ 

 

 
                                                               

 
  (นางสาวศุภิดา   เวียงเงิน)     (นางสาวพิมณพรรธน)    จินดาขัด) 
เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน                            หัวหน�าฝBายบริหารงานท่ัวไป 
 ผู�บันทึกรายงานการประชุม                                 ผู�รายงานการประชุม 
 
 
 
 
                  (นายดรุณพัฒน)  อินดี) 
                                 หัวหน�าสาํนักปลัดองค)การบริหารส*วนจังหวัด 

 

 


